

## ด่วนที่สุด เรื่อง การจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอมื่อ : 25 ธ.ค. 2566

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 7402 ลงวันที่ 22 ธค 2566 เรื่อง การจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยมีสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครู หรือมีครูไม่ครบชั้น และมีความจำเป็นต้องจ้างครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา โดยจ้างครูในอัตราต่ำกว่าอัตราจ้างขั้นต่ำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นถึงความจำเป็นของสถานศึกษาที่ต้องมีครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีคุณภาพ ซึ่งอาจทำให้สถานศึกษาต้องจ้างครูตามจำนวนเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยตกลงจ้างครูในอัตราต่ำกว่าอัตราจ้างขั้นต่ำตามความสมัครใจ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กู้กับ ดูแลสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน **ควรพิจารณาจ้างครูในอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม โดยให้ค่าหนึ่งถึงอัตราจ้างขั้นต่ำ** เพื่อให้ครูจ้างในสถานศึกษาดังกล่าวยังมีรายได้ที่สามารถดำรงชีพได้ตามสมควรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๐๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยมีสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครู หรือมีครูไม่ครบชั้น และมีความจำเป็นต้องจ้างครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา โดยจ้างครูในอัตราต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นถึงความจำเป็นของสถานศึกษาที่ต้องมีครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีคุณภาพ ซึ่งอาจทำให้สถานศึกษาต้องจ้างครูตามจำนวนเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยตกลงจ้างครูในอัตราต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามความสมัครใจ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำกับ ดูแลสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจ้างครูเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน ควรพิจารณาจ้างครูในอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้ครูจ้างในสถานศึกษาดังกล่าวมีรายได้ที่สามารถดำรงชีพได้ตามสมควรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน